



๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รอง ผอ.รมน.จว.สส. (ท) อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานสภาพนายควมจังหวัดสมุทรสงคราม และรองประธาน ก.ธ.จ.สมุทรสงคราม

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ ในเว็บไซต์ www.samutsongkhram.go.th แล้ว จึงให้ส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุม ในกรณีที่ประสงค์จะขอแก้ไข ให้แจ้งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม

สำหรับการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่จะรายงานตัวในวันประชุม ให้แจ้งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามทราบ พร้อมส่งไฟล์รูปภาพ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ส่วนราชการที่ประสงค์จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้แจ้งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารขนาด เอ ๔ จำนวน ๑๕ ชุด และข้อมูลบันทึกลงแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย เครื่องแบบภาคีคอปับแขนยาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม